

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 162 /BXD-KTXD

V/v khấu hao tài sản cố định trong dự  
toán chi phí thu gom, vận chuyển và  
xử lý chôn lấp rác thải

*Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6046/UBND-CNXD ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tính khấu hao tài sản cố định trong dự toán chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ thì khi xác định giá hàng hóa, dịch vụ theo phương pháp chi phí được phép tính chi phí khấu hao tài sản cố định vào giá thành hàng hóa, dịch vụ.

Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị áp dụng cho công tác dịch vụ Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải xác định theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị đã bao gồm chi phí khấu hao máy và thiết bị thu gom, vận chuyển (xác định trong giá ca máy thu gom, vận chuyển chất thải rắn) và chi phí khấu hao tài sản cố định của bộ phận quản lý (văn phòng làm việc, các trang thiết bị phục vụ quản lý được xác định trong chi phí quản lý chung). Riêng chi phí khấu hao các hạng mục công trình của khu xử lý chất thải rắn (bãi chôn lấp, khu xử lý nước rỉ rác, đường giao thông dẫn vào bãi chôn lấp, trạm bơm,...) của các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn chưa được xác định trong đơn giá xử lý chôn lấp chất thải rắn (đơn giá tính theo Định mức do Bộ Xây dựng công bố chưa bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định của khu xử lý chất thải rắn).

Do vậy, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 6046/UBND-CNXD thì các chi phí khấu hao tài sản cố định có tham gia vào quá trình sản xuất của hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị nhưng chưa được kết cấu trong dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD cần được xác định và chi trả cho đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

***Nơi nhận :***

- Như trên;
- Cục Hạ tầng kỹ thuật;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Đã ký**

**Bùi Phạm Khánh**